

ด่วนที่สุด

ที่ นม ๐๐๑๔.๑/๒๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาศาลไทย นม ๓๐๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

เรียน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, พินาย, ปักธงชัย, หนองบุญมาก, คง, เมืองนครราชสีมา, ด่านขุนทด, ประทาย และนายอำเภอสูงเนิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว๑๐๒๐๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการปกครองจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครองหรือปลัดอำเภอที่จังหวัดคัดเลือกให้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๑๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๖๐ คน กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคผลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๔ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน (จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยกรมการปกครอง ได้จัดเตรียมอาหาร และที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่เดินทางไปรายงานตัวก่อน ๑ วัน และที่พักในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม กรณีที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประสงค์ที่จะพักต่อก่อนจะเดินทางกลับในวันถัดไป ในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปราชการ กรมการปกครอง จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดโดยเร็วต่อไป

เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดท่านตามบัญชีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้ จึงขอให้อำเภอดำเนินการแจ้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเดินทางเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และกำชับให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมดำเนินการเรียนรู้หลักการสืบสวนสอบสวนภาคทฤษฎีจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ตามหลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง (DOPA Investigation Training) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://intranet.dopa.go.th/login>

/มาก่อนเข้ารับ...

มาก่อนเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้ การศึกษามุ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ และขอให้ผู้เข้ารับการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการแต่งกาย การศึกษานี้เป็นการศึกษาค้นคว้าตามตารางการศึกษาค้นคว้า จึงขอให้ผู้เข้ารับการศึกษาอยู่ร่วมในพิธีปิด เพื่อรับประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสามารถ สุวรรณมณี)
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง)

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒ , ๐-๔๔๒๔-๒๐๒๔

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการ

บังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายพีรพล ธงศรี	(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง)
๒	นายชัยณรงค์ บัวละคร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๓	นายกิตติรัช พุจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา
๔	นายสัญญา ศาสมนันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย
๕	นายสมศักดิ์ ท้องพิมาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย
๖	นายวิศวิชัย วงศ์ศรีเชียง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย
๗	นายเอกชัย อนุชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก
๘	นายเจนณรงค์ แสงตะวัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดง
๙	นายต่อพงศ์ วารี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด
๑๐	นายพงศธร แพงไธสง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน

หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์ผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

อบรม สปพ.จ. ๖๖ รุ่น ๒

